

Giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế

Thời gian qua, phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế được đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Hải tham gia. Nhiều hội viên đã mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chúng tôi đến thăm mô hình sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Tuyên ở xã Đông Xuyên. Ông chia sẻ: Từ nguồn vốn vay tín chấp của tổ chức hội và các đoàn thể khác kết hợp nguồn vốn tự có của gia đình, tôi đã đầu tư mua máy bào, máy xê gỗ, mở nhà xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ các loại, mỗi tháng thu lãi hơn 30 triệu đồng, ngoài ra còn tạo việc làm cho 6 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Nếu CCB Nguyễn Đức Tuyên chọn nghề mộc để phát triển kinh tế gia đình thì CCB Nguyễn Trọng Hòa, thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm lại đầu tư trồng cây, nuôi cá đem lại nguồn



Mô hình sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đức Tuyên, xã Đông Xuyên (Tiên Hải) tạo việc làm cho 6 lao động.

thu nhập ổn định. Với hơn 3.000m² trồng ổi, bưởi và nuôi gà, cá vược, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu nhập từ 100 - 150 triệu

đồng/năm, giúp gia đình có thêm điều kiện nuôi các con ăn học và mua sắm trang thiết bị sinh hoạt. Để nhân rộng các mô

hình phát triển kinh tế hiệu quả, Hội CCB huyện Tiên Hải chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát

triển kinh tế. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo với nhiều hình thức như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt các câu lạc bộ, thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, biểu dương điển hình tiên tiến...; lồng ghép với phong trào CCB gương mẫu, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào, đời sống của hội viên được nâng lên, số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm, góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, Hội tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 60 cán bộ,

hội viên về khuyến nông, khuyến ngư. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức tư vấn miễn phí, hỗ trợ hội viên các thủ tục pháp lý, đẩy mạnh hoạt động tín chấp vay vốn các ngân hàng trên địa bàn. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội CCB huyện và các tổ chức cơ sở hội đã tín chấp cho 3.067 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng mức cho vay toàn huyện lên hơn 73 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn kéo dài.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu sẽ là đòn bẩy tạo nên thành công của các phong trào khác. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tích cực vận động hội viên vay vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT

VŨ THƯ 75% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

5 năm qua, các cấp hội nông dân huyện Vũ Thư không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò tự chủ vươn lên làm giàu, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Để hỗ trợ nông dân sản xuất, chăn nuôi, các cấp hội đã tín chấp mua 628 tấn phân bón các loại, nhận ủy thác và tín chấp 295,3 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho trên 8.000 hội viên vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh đạt hiệu quả. Các cấp hội nông dân trong huyện đã tổ chức 1.392 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 137.516 lượt hội viên, 265 buổi hội thảo cho 22.071 lượt hội viên về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, các loại giống cây con mới. Ngoài ra còn tổ chức 223 buổi cho 3.202 lượt cán bộ, hội viên tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài huyện.

Kết quả, hàng năm, qua bình xét có 75% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi so với đăng ký, 2 hộ được chọn cử đi dự hội thi biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc và được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc; 416 hộ nghèo được các chi hội đảng bộ và giúp đỡ bằng nhiều hình thức góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 3,6% năm 2017 (giảm 4,41% so với đầu nhiệm kỳ).

THU TRANG

KIẾN XƯƠNG Gần 300 nông dân được đào tạo kiến thức về máy cơ khí nông nghiệp

Từ đầu năm tới nay, huyện Kiến Xương phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức 7 lớp tập huấn bảo dưỡng sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho gần 300 nông dân các xã: Trà Giang, Vũ Lễ, Vũ Công, An Bình, Vũ Trung, Bình Nguyên. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bà con trong việc sử dụng các loại máy sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy gặt, máy cấy... Thông qua các lớp tập huấn, các chủ máy đã tự khắc phục được những sự cố thông thường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng tuổi thọ của máy. Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp và xã để tổ chức các lớp tập huấn cho những địa phương có số lượng máy nông nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

THU THỦY

NAM PHÚ Thu hơn 34 tỷ đồng từ khai thác, nuôi trồng thủy sản

Xã Nam Phú (Tiên Hải) hiện có 50 tàu đánh bắt thủy hải sản với 126 lao động. Trong 7 tháng đầu năm, ngư dân khai thác được 2.800 tấn sứa và hơn 200 tấn thủy sản khác trị giá gần 8 tỷ đồng. Do thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nên hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản gồm tôm, ngao giống, cua và cá các loại của xã phát triển tốt. Đến nay bà con đã thu hoạch được hơn 385 tấn thủy sản các loại, giá trị ước đạt xấp xỉ 27 tỷ đồng.

Để giúp bà con nuôi trồng, khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả bền vững, hiện nay, xã đang tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những cơ chế, chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp phòng tránh rủi ro do thiên tai gây ra; tổ chức xúc tiến thương mại thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng, chế biến thủy sản.

KHẮC ĐUẨN

MỸ LỘC

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa

Vụ mùa năm 2018, xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) gieo cấy 183ha lúa, trong đó chủ yếu là giống BC15. Để phấn đấu đạt năng suất trên 60 tạ/ha, địa phương đã chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc bảo đảm lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Mỹ Lộc cho biết:

Vụ mùa 2018 là một trong những vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đầu vụ khi gieo mạ thì nắng hạn, khi bắt đầu cấy thì mưa lớn liên tiếp gây ngập úng, chậm tiến độ. Để bảo đảm bà con nước rút đến đầu khẩn trương gieo cấy đến đó; điều tiết nước hợp lý để nông dân tập trung ra đồng tỉa dặm, làm cỏ, sục bùn

cũng như thực hiện nghiêm quy trình bón phân, tạo điều kiện cho lúa phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề bởi bệnh lùn sọc đen ở vụ mùa năm 2017, vì thế đã hạn chế thấp nhất mức độ gây hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen, xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền

thanh về tác hại, các biện pháp, kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh. Chỉ đạo nông dân làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, làm đất ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân; thực hiện phòng, trừ rầy lưng trắng khi ngâm ủ, trên mạ trước khi đưa ra gieo cấy; phân công cán bộ bám sát cơ sở thôn, thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời sâu bệnh. Có biện pháp chỉ đạo nông dân tiến hành phun thuốc khi có sâu bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa của Mỹ Lộc phát triển tốt, đang trong thời kỳ đẻ nhánh mạnh. Đây là giai đoạn quan trọng, tác động trực tiếp tới năng suất của lúa nên HTX thực hiện điều tiết nước hợp lý cho từng giai đoạn sinh trưởng, hướng dẫn nông dân chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và chủ động phòng, trừ dịch hại, đến nay 100% diện tích đã được phun trừ rầy lưng trắng. Ngày 3/8, HTX phát hiện trên một số diện tích xuất hiện những khóm lúa có biểu hiện đặc trưng của bệnh lùn sọc đen, vì vậy đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng,



Xã Mỹ Lộc chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh phát sinh.

khí phát hiện các khóm lúa lùn lụi, lá màu xanh đậm, có đường gân mặt sau lá, rế ngắn, dễ nhỏ cán khần trướng nhỏ vùi. Phát hiện sớm, chủ động phòng, trừ mọi giới truyền bệnh, như vậy bệnh cơ bản được khống chế, không phát sinh ra diện rộng.

Ông Vũ Hùng Mạnh, thôn Đoàn Kết cho biết: Gia đình tôi cấy 6 sào lúa ở vụ mùa này, trong đó chủ yếu là giống BC15. Hiện lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, tôi đã bón các loại phân giúp cây sinh trưởng tốt, chuẩn bị bước vào thời kỳ đòng cái làm đồng. Trên một số diện tích lúa đã xuất hiện rầy lưng trắng nhưng được sự khuyến cáo kịp

thời của HTX, tôi đã phun thuốc kịp thời, không để lây lan.

Theo dự báo của ngành chuyên môn, hiện nay, thời tiết mưa nắng thất thường, bão gió cùng với tình hình sâu bệnh tương đối phức tạp, đặc biệt là sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bạc lá, lùn sọc đen... Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, Mỹ Lộc tập trung chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh phát sinh, chủ động phòng, trừ theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, không để lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa mùa.

LƯU NGÂN



Nông dân xã Mỹ Lộc chăm sóc lúa mùa.

Đồng hành cùng nông dân

Những năm qua, hoạt động của Hội Nông dân xã Hòa Tiến (Hung Hà) chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân xã Hòa Tiến hiện có trên 1.500 hội viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp và hội cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng hội viên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Trong các hoạt động, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Hội chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu công tác và thực hiện các phong trào thi đua, qua đó góp phần khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đồng thời phát hiện những nhân tố điển hình trên các lĩnh vực để nhân rộng. Bên cạnh đó, các chi hội duy trì tốt nề nếp sinh hoạt. Việc xây dựng quỹ và thu nộp hội phí luôn được quan tâm với nhiều hình thức như huy động cán bộ, hội viên tổ chức lao động, đóng góp, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nông dân... Đến nay, tổng số dự quỹ hội toàn xã

đạt trên 114 triệu đồng, quỹ chi hội đạt 8,8 triệu đồng/chi hội. Bà Hà Thị Bích Nhài, Phó Chủ tịch Hội chia sẻ: Các chi hội đều thực hiện tốt việc thu chi quỹ hội và cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Số còn lại dùng để thăm hỏi hội viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa các hội viên và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Cùng với các hoạt động trên, Hội Nông dân xã đã động viên, khuyến khích, chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Giai đoạn 2012 - 2017, toàn xã có trên 5.300 lượt hội viên đăng

ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có hơn 4.100 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi, trồng trọt theo quy mô lớn, tập trung. Cùng với đó, các chi hội tích cực tương trợ, giúp đỡ hội viên trong sản xuất với hình thức mỗi chi hội giúp 2 hội viên khó khăn về vốn sản xuất. Hội cũng hỗ trợ tập huấn khuyến nông trong sản xuất nông nghiệp, góp phần hình thành khu sản xuất chuyên canh cây ăn quả do hội viên thực hiện ở thôn Hú, thôn Phan, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Thủy, thôn Hú cho biết: Với sự động viên của Hội Nông dân xã, chúng tôi có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình

có vườn cam trên 4ha, mỗi năm cho thu hoạch từ 40 - 50 tấn quả, góp phần đưa kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã tín chấp cho 32 lượt hội viên vay gần 6 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 9 lớp dạy nghề cho hội viên. Tổ chức cho 58 cơ sở sản xuất kỹ cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện toàn xã có 49 gia trại với trên 43.000 con lợn, gà. Ngoài ra, nghề tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh, thu hút và tạo được nhiều việc làm cho hội viên, nông dân. Toàn xã hiện có 15 cơ sở may khăn, 5 cơ sở may túi và quần áo, 6 cơ sở chế biến nông sản, 56 cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng cho thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu biểu như cơ sở may túi của hội viên Nguyễn Đắc Lô, Chi hội Nông dân thôn Tư Nam tạo việc làm

thường xuyên cho 35 lao động... Với những hoạt động thiết thực, Hội Nông dân xã Hòa Tiến đã góp

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 12% xuống còn 4,5%.

NGỌC MAI



Hội viên nông dân xã Hòa Tiến (Hung Hà) phát triển kinh tế.